

บาท/ดอลลาร์เข้านี้แข็งค่าหลังดอลลาร์ถูกขายทำกำไร, เฟดอาจยังไม่ปรับขึ้นดอกเบี้ย

*บาท/ดอลลาร์เข้านี้ได้แรงหนุน จากการขายทำกำไรดอลลาร์ในช่วงสั้น ขณะที่แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐ อาจจะยังไม่ปรับขึ้นได้เร็วนัก

*ดิลเลอร์คาดเงินบาทวันนี้มีแนวต้านที่ 33.40 และแนวรับ 33.70

*ดัชนีดอลลาร์เมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงิน เคลื่อนตัวใกล้จุดสูงสุดในรอบ 2 สัปดาห์ ในช่วงเช้าวันนี้ โดยสามารถรักษาช่วงบวกไว้ได้ หลังจากธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) เปิดเผยรายงานการประชุมนโยบายล่าสุด ซึ่งไม่มีเนื้อหาที่น่าประหลาดใจ

*แต่รายงานการประชุมดังกล่าวของเฟด ก็แสดงให้เห็นว่า ผู้กำหนดนโยบายเชื่อว่า การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนมิ.ย. จะเป็นสิ่งที่เร็วเกินไป

*ความเห็นดังกล่าวสอดคล้องกับความเห็นของนักลงทุนส่วนใหญ่ในตลาด หลังเศรษฐกิจสหรัฐอยู่ในภาวะอ่อนแอในช่วงต้นปีนี้

*จุดสนใจสำคัญในสัปดาห์นี้ คือการที่นางเจเน็ต เบลเลน ประธานเฟด จะกล่าวถึงแนวโน้มเศรษฐกิจในวันศุกร์นี้ ซึ่งหากนางเบลเลนส่งสัญญาณว่าเศรษฐกิจมีแนวโน้มอ่อนแอลง ก็อาจบ่งชี้ว่า เฟดจะเลื่อนเวลาในการคุมเข้มนโยบายการเงินออกไป

*ปัจจุบันนักลงทุนคาดว่า เฟดจะเริ่มปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนก.ย.

*กิจกรรมภาคการผลิตของจีนหดตัวลงเป็นเดือนที่ 3 ติดต่อกัน ในเดือนพ.ค. และการผลิตหดตัวลงมากที่สุดในรอบกว่า 1 ปี ซึ่งบ่งชี้ถึงภาวะชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน ที่ต้องการการสนับสนุนด้านนโยบายมากขึ้น

*วันพุธ ต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทย 1.98 พันล้านบาท แต่ขายสุทธิตราสารหนี้ทุกช่วงอายุ 875.88 ล้านบาท แต่ถ้านับเฉพาะตราสารหนี้อายุเกิน 1 ปี ขึ้นไป มีการซื้อสุทธิ 30.53 ล้านบาท

*09.33 น.บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 33.51/53 จาก 33.54/57 เมื่อวาน

*บาท/ยูโร อยู่ที่ 37.216/314 จาก 37.30/36 เมื่อวาน

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มิใช่คำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 121.10/15 จาก 121.34 เมื่อวาน
*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.1124/25 จาก 1.1091 เมื่อวาน

"เงินบาทยังเป็นการ move ใน range กว้างๆ พอลงมาถึง 33.60
กว่าๆ ก็จะมีแรง take profit ดอลลาร์ออกมา แต่พอลงมาที่ 33.30 กว่าๆ
ก็จะมีแรงซื้อกลับเข้ามาเหมือนกัน คงเป็นอย่างนี้ไปสักพัก จนกว่าจะมีสัญญาณด้านใด
ด้านหนึ่งที่ชัดเจนก่อน" ดีลเลอร์ กล่าว

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่า
ธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้ใช้เสนอ
หรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดย
ทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้